



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ชงแผนปฏิรูปเกษตรฯ ขานรับ 'ไทยนิยม'	โพสต์ทูเดย์
2. ลดส่งออกต้นยางพุง	โพสต์ทูเดย์
3. รัฐต้นแผนปฏิรูปเกษตรฯ 4.7หมื่นล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
4. เกษตรฯจับมือสภาอุตสาหกรรม รับรองยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ	แนวหน้า
5. คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
6. ทุ่ม3.5หมื่นล้านบาทพัฒนาอาชีพเกษตรกร	เดลินิวส์
7. คอลัมน์ คมคิดคนเขียน: ปลดล็อกธงเหลือง	เดลินิวส์
8. นายกตัง83จนท.รัฐนั่งสนง.ทรัพยากรน้ำ	ข่าวสด
9. Multi-billion-baht scheme launched for rural development	The Nation
10. 'บิ๊กตุ๋'เรียกถกกนช.นัดแรกวันนี้	สยามรัฐ
11. ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: CPF เปิดฟาร์มโซว์นานาชาติ	ข่าวหุ้น
12. บิ๊กตุ๋ถูกใหญ่เดินหน้าอีอีซีเร่งคลอดกม. อนุมัติคกคพ.เสร็จลงทุน10ปี	มติชน

ชงแผนปฏิรูปเกษตรฯ ขานรับ 'ไทยนิยม'



ดร.สุชาติ ปันนิชิต

สิริณี ห่วงนาค

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อทำงานในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการหรือกิจกรรม

ในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับท้องถิ่นได้เตรียมจัดทำแผนแผนปฏิรูปภาคเกษตรในโครงการไทยนิยมยั่งยืนวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท เพื่อเตรียมเสนอต่อสำนักงบประมาณ

กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการของกระทรวงเกษตรฯ ตามนโยบายพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล จัดอยู่ในงบกลางปี 2561 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท มีจำนวน 20 กิจกรรม ได้ส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาแล้ว

ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นรายการอาชีพ (Menu) ของกระทรวงเกษตรฯ ในการตอบสนองต่อความต้องการหรือการเลือกอาชีพของประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และคาดว่าผลจากโครงการจะทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น

เป้าหมายในการทำงานจะทำให้เกษตรกรพ้นความยากจน มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวในปี 2565 ขณะที่รายชื่อเกษตรกรยากจน 3.9 ล้านคนในบัญชีผู้มีรายได้น้อยต้องหมดไปในปี 2570

“ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยึด 3 กรอบแนวทางหลัก คือ 1.โครงการ แผนงาน กิจกรรมที่เป็นความต้องการของเกษตรกรหรือ

สถาบันหรือองค์กรเกษตรกรโดยตรงอย่างแท้จริง 2.เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายของแผน เมื่อทำแล้วเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์จากแผนงาน/โครงการดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น การเพิ่มรายได้เกษตรกร และ 3.ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้ ทำได้จริง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน” กฤษฎา กล่าว

ทั้งนี้ โครงการที่จะนำเสนอทั้งหมดแบ่งเป็น 1.กิจกรรมด้านปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงวงเงินรวม 3,288 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรสวนยางยั่งยืน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน 2.กิจกรรมพัฒนาการผลิตพันธุ์พืช สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ วงเงิน 3,486 ล้านบาท อาทิ โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชวงเงิน โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โครงการขยายพันธุ์สัตว์

3.กิจกรรมบริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 6,032 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร และโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ทั้งนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลรวม 7,663 ทีม ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน จะเริ่มลงพื้นที่วันที่ 21 ก.พ.นี้ เพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือนรายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนอย่างแท้จริง โดยกระทรวงเกษตรฯ จะส่งแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นรายการอาชีพ (Menu) ให้กับกระทรวงมหาดไทยลงไปสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอก่อนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจริงไปในคราวเดียวกัน ■



ระดมความเห็น : ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย อีอีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ซ้าย) ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo) แถลงข่าวการดำเนินการตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยาง

ลดส่งออกต้นยางพุง

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ ระบุ มาตรการลดส่งออกยาง 3.5 แสนตันส่งสัญญาณดี ดึงราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 155 เซนต์สหรัฐ/กก.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนการลดปริมาณส่งออกยางพาราของ 3 ประเทศ ตามมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยาง (AETS) ของสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) ระหว่าง 3 ประเทศสมาชิก ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกำหนดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกันไม่เกิน 3.5 แสนตัน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-31 มี.ค. 2561 ส่งผลให้ราคายางทั้งในประเทศและต่างประเทศเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น

นายอีอีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า

ณ วันที่ 22 ธ.ค. ที่มีมติเรื่องนี้ออกมา ราคายางเฉลี่ยตลาดโลกประมาณ 144 เซนต์สหรัฐ/กิโลกรัม (กก.) หรือประมาณ 40 บาท แต่เมื่อมีมาตรการลดการส่งออกมา 1 เดือน หรือประมาณ 7.7 หมื่นตัน/เดือนของ 3 ประเทศ ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 155 เซนต์สหรัฐ/กก. โดยที่ราคาลินค้าโภคภัณฑ์อื่นไม่ได้เพิ่มขึ้น

“สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้มีผลช่วยดึงราคายางให้เพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของราคาภายในประเทศ จากปลายปีอยู่ที่ประมาณ 42 บาท/กก. ณ วันที่ 1 ก.พ. ราคาอยู่ที่ประมาณ 45-47 บาท/กก. โดยทุกวันที่ 22 ของเดือน แต่ละประเทศจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน และในปลายเดือน ก.พ.และต้นเดือน มี.ค. 2561 จะมีการประชุมเพื่อประเมินตัวเลขการผลิต

โลกอีกครั้ง ว่าปริมาณยางส่วนเกินจะสามารถคงตัวเลขที่ 3 แสนตัน หรือไม่ เพื่อให้การจัดการที่เหมาะสมมากที่สุด” นายอีอีช กล่าว

นายอีอีช กล่าวว่า ในการประชุมไตรภาคียางพาราต่อไปจะรับรองประเทศเวียดนามเพิ่มเป็นสมาชิก ซึ่งทำให้สภาไตรภาคียางมีทั้งหมด 4 ประเทศ คิดเป็นปริมาณยางรวม 80% ของผลผลิตยางโลกที่มีประมาณ 12-14 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม มติการประชุมครั้งนี้ทั้ง 3 ประเทศจะลดการส่งออกยางลง 3.5 แสนตัน ใน 3 เดือน เป็นยางของไทยใน 3 เดือนประมาณ 2.3 แสนตัน ของอินโดนีเซีย 9.5 หมื่นตัน และมาเลเซีย 2 หมื่นตัน จะแบ่งเป็นเดือน ม.ค.ส่งออก 5.4 แสนตัน เดือน ก.พ.ส่งออก 5.3 แสนตัน และเดือน มี.ค.ส่งออก 6.6 แสนตัน ■

รัฐันแผนปฏิรูปเกษตร4.7หมื่นล้าน

กรุงเทพธุรกิจ ● กฎหมาย ส่งแผนปฏิรูป

ติดมือไทยนิยมสำรวจความต้องการ ดีกรอบ 3 หลักการเมนูอาชีพ ต้องเกิดประโยชน์-มีส่วนร่วม-ยั่งยืนกับเกษตรกร พร้อมเตรียมส่งต่อให้ทีมขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่รับฟังความต้องการประชาชน 21 ก.พ.นี้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แผนปฏิรูปเกษตรตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นรายการอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว 20 โครงการ วงเงิน 4.7 หมื่นล้านบาท แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมาย จึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามคลังสตอร์รับผิดชอบ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณวันนี้ (2 ก.พ.)

“หลักการของแผนปฏิรูปการเกษตรในโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ยึด 3 แนวทางหลัก คือ 1. โครงการแผนงาน กิจกรรมที่เป็นความต้องการของเกษตรกร หรือสถาบันหรือองค์กรเกษตรกรโดยตรงอย่างแท้จริง เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ 2. เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายของแผนเมื่อทำแล้วเกษตรกรจะได้รับผลอะไรจากแผนงาน/โครงการดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือตอบสนองได้ว่าทำแล้วชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างไรและ 3. ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้ ทำได้จริง มีความ

ต่อเนื่องและยั่งยืน”

อย่างไรก็ตาม ตามกรอบระยะเวลาที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลรวม 7,663 ทีม โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน จะเริ่มลงพื้นที่วันที่ 21 ก.พ. นี้เพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน และชุมชนอย่างแท้จริง กระทรวงเกษตรฯ จะส่งแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อใช้เป็นรายการอาชีพให้กับกระทรวงมหาดไทยลงไปสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อรับทราบความคิด ความเห็นต่อกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ก่อนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจริงไปในคราวเดียวกันด้วย

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า โครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบด้วยกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 โครงการใหญ่คือ 1. การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 2. พัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 3. บริหารจัดการสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม 4. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน 6. บริหารจัดการข้อมูล (Big data) 7. ติดตาม/ประเมินผล

เกษตรฯจับมือสภาอุตสาหกรรม รับรองยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการร่วมมือของสองฝ่ายในการสนับสนุนการใช้ไม้เศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการใช้ยางพารา 4 แสนไร่ต่อปี แต่ได้รับรองเป็นไม้เศรษฐกิจจาก FSC เพียง 1.9 แสนไร่ ดังนั้นสภาอุตสาหกรรมฯซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกขายต่างประเทศ จึงเข้ามาช่วยเร่งการรับรองยางพาราให้เป็นไม้เศรษฐกิจตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน หรือ FSC ให้เป็นไม้ที่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณกลางปี'61 ในการสนับสนุนการใช้ยางพาราแปรรูปในหน่วยงานราชการ อาทิ พื้นยางโรงเรียน พื้นถนน พื้นนอกประสงค์หรือลานกีฬา เพื่อให้มีการใช้ยางแปรรูปมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ยางพาราตามข้อแนะนำของสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นเงื่อนไขหนึ่ง

“เพื่อให้การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับภาคเอกชน มีความคล่องตัวและใกล้ชิดกันมากขึ้น จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งหอการค้า เพื่อนำสินค้าแต่ละชนิดมาหารือร่วมกัน ซึ่งสภาอุตสาหกรรมพร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่ต้นทางการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ต้องการ เช่น กล้วยหอมที่เคยส่งออกไปยังญี่ปุ่น 8 แสนตัน แต่เมื่อคัดตามมาตรฐานแล้ว ญี่ปุ่นซื้อไปเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งครั้งนี้จะเข้ามาช่วยตั้งแต่ต้นทาง โดยจะเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ตาก ลำปาง และเชียงใหม่” นายกฤษฎา กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13432

Col.Inch: 61.65

Ad Value: 55,485

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 166,455

Clip: Black/White

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือหนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา... ■■■ หมัดหนัก รุกหนักสำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ที่ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน... ■■■ มีกรรมการน้อยใหญ่ชุดต่างๆ เรียกว่าทุกคนทั่วประเทศมีส่วนร่วม ในภารกิจนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ... ■■■ โครงการไทยนิยมยั่งยืนตอนนี้ ก็แยมมาแล้วว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 1 แสนล้านบาท (เบื้องต้นนะครับ)... ■■■ กุมภาพันธ์ เดือนนี้เราจะได้เห็นอะไรดีๆ ตามมาอีกเพียบ โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากที่ลงทะเลเบียนเอาไว้..เพราะมหาดไทยกางโปรแกรมให้นายกฯลุยพื้นที่ 18 ทริปครอบคลุมทั่วประเทศ... ■■■ ส่วนพวกโจร พวกค้ายาเสพติด หนีภาษี ทูจริต คอร์รัปชัน นั้นติดคุกยั่งยืนและเร็วกว่าเดิม... ■■■ อาจมีคำถามว่ากรรมการชุดนี้ต้องทำงานต่อเนื่อง เลือกตั้งต่อไปแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะได้เป็นนายกฯ อีกหรือป่าว คำตอบคือซัวร์ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นการวางแผนบริหารประเทศขั้นเทพ... ■■■ ซักการเมืองก็รู้อยู่เต็มอก บางพรรควิ่งเข้าหาทหาร สั่งปิดปากถูกพรรคให้เงียบเป็นบางจังหวะ... ■■■ แต่บางพรรคคิดว่าทหารไม่เอาแล้วและต้องถูกตัดรากถอนโคนแน่นอนก็ยังเปิดแถลงโจมตีไทยนิยมยั่งยืนอย่างต่อเนื่องแบบหมู่มือกลั่นน้ำร้อน ว่าเป็นการยั่งยืนเพื่อนายกฯคนนอก... ■■■ การปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดถือว่าใช้คนถูกที่ถูกทางตามความสามารถ (Put the right man on the right job) โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ มี กฤษฎา บุญราช เป็นรมว.เกษตรฯ และ ลักษณ์ วจนานวัช เป็น รมช.เกษตรฯ... ■■■ เรื่องนี้ถือเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดและต้องชม มท.1-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มองประเด็นทะเลสาบสนุนนายกรัฐมนตรีนให้ใช้ “สิ่ง” จากมหาดไทย นโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสริมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคาร เข้าไปคุมงานด้านเกษตรเบ็ดเสร็จ ค้ำรามครึ่งเดียวก็ขยายได้กันทั้งป่า... ■■■ จริงๆ นะครับ ดูได้จากการเข้ามาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13432

Col.Inch: 61.65

Ad Value: 55,485

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 166,455

Clip: Black/White

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

เกษตรฯของ กฤษฎา บุญราช ตอนนั้นราคาขางพารา 40 บาทต่อกก. ขณะนี้
ขยับมาเกินกว่า 47 บาทต่อ กก.แล้ว ทั้งรับปากว่า จะต้องขึ้นถึง 60 บาท
ต่อ กก.แน่นอน เจอโครงการไทยนิยมยั่งยืนเข้าไปอีก ราคาขางพาราอาจ
ถึง 100 บาทต่อ กก. ...■■ รว.เกษตรฯ ยังยืนยันข้อมูลว่า ขางพาราไม่ได้
ล้นตลาดอย่างที่พูดกันไว้ คล้ายๆกับที่ วิสุทธิ์ นิตยารมย์ อดีตที่ปรึกษา
รองนายกฯผู้เชี่ยวชาญด้านการขางบอกไว้ก่อนหน้านี้ ว่าขางไม่ได้ล้นตลาดโลก
โดยเฉพาะจีนต้องการขางอย่างมาก เนื่องจากกำลังเร่งผลิตรถยนต์
มากกว่าเดิม และจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทยยุคทองของชาวสวนขาง
จะกลับมาอีกหน...■■ รว.เกษตรฯป้ายแดง หมายถึงมันปั่นมือแบบนี้ การขาง
แห่งประเทศไทย(กยท.) คงต้องปรับตัวแล้ว ต้องเป็นเสือดาวที่ 9 ซ้อย่าง
ตนเอง ดึงราคาขางขึ้นลงแข่งกับ 5 เสือ และตลาดโลก หน้าที่
ในพ.ร.บ.กยท.ก็กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน...■■ “มือปราบ” เขียนไว้
แบบนี้คงคิดได้แน่ครับ ถึงขั้น รว.เกษตรฯ แจกเบอร์โทร.ให้แกนนำประชาชน
โทร.หา ส่ง SMS ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้รู้ ก็ไปได้สวยใครที่คิดมิดิมีร้าย
หาประโยชน์ใส่ตัวจะตกจากหม้อจากมหาดไทยไม่ได้แล้ว...■■ กฤษฎา บุญราช
ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนแรกในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แจก
เบอร์โทร.ให้ประชาชน...■■ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากทหาร น่าจะแจกบ้างนะครับ เพราะเห็นมีข่าวจะลงสมัคร
ผู้ว่าฯกทม.จากการเลือกตั้งของประชาชนในอนาคต...■■ มจพ. ร่วมกับ
บริษัท ดีเคพี พลัส จำกัด จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
09.00-16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
มจพ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2587-4339 หรือ 0-2555-2000
ต่อ 1131, 1314...■■ สวดอภิธรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ เบ็ญจวรรณ
สุนทรากุล อายุ 92 ปี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1-7 กุมภาพันธ์ เวลา
18.30 น. และพระราชทานเพลิงวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา
17.00 น. ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน...■■ กำหนด
การพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.ละเอื้อน ปิ่นสุวรรณ ในวันอาทิตย์ที่
4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ วัดเสนาสนารามฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา...■■ สวัสดิ์ครับ

มือปราบ

ทุ่ม3.5หมื่นล้านบาท พัฒนาอาชีพเกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแผนงานโครงการตามนโยบายพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล โดยกำหนดโครงการกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นรายการอาชีพ (menu) 20 โครงการ เน้นตอบสนองต่อความต้องการ สามารถเลือกอาชีพได้ในกรอบงบประมาณกลางปี 3.5 หมื่นล้านบาท ได้มอบหมายให้ รมช.เกษตรฯ ร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการกิจกรรมตามกลไกสแตนด์บายอีกครั้ง ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณในวันที่ 2 ก.พ. โดยรัฐบาลให้หลักการใน 3 กรอบแนวทางหลักมุ่งเน้นเกษตรกรได้ประโยชน์ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ จะส่งแผนโครงการฯ ให้กับกระทรวงมหาดไทยที่จะลงไปสำรวจความต้องการของประชาชน ในวันที่ 21 ก.พ. เพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ก่อนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจริงไปในวันเดียวกัน.

คมคิด คนเขียน

ปลดล็อกขงเหลือ

ให้ น. ข่า “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รองนายกรัฐมนตรี ที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า “บิ๊กฉัตร” มุ่งมั่นกับการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย วันนี้เลยขอร่วมให้กำลังใจ เพื่อให้ ภารกิจสำเร็จลุล่วง เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติไป เดิม ๆ

ยังมีข่าวว่า เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป (อียู) จะเดินทาง มายังประเทศไทยในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าใน การดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งผมเชื่อว่า จากความมุ่งมั่นในการ แก้ไขปัญหาของผู้รับผิดชอบ อียูน่าจะปลดล็อกขงเหลือ ให้กับ ประเทศไทย

ที่น่าดีใจคือ การแสดงพลังของคนไทยหลายภาคส่วน ซึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการออกมาให้ข้อมูลของ องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ (HRW) ที่เสนอรายงานมั่ว ๆ ให้อียู ทำนองว่า ไทยมีปัญหาค้า มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง จนถูกถล่มระดมโจมตี

ทำให้ “นายมงคล สุขเจริญคณา” นายกสมาคมการ ประมง ออกมาตอบโต้ว่า รายงานดังกล่าวเป็นการอ้างอิงข้อมูล เก่าตั้งแต่ปลายปี 2558-2559 ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกำลังแก้ปัญหาโดย ใช้กฎหมายพิเศษเข้ามา และดำเนินการแก้ปัญหามาจนถึงปี 2560 พบว่า ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย ดีขึ้นตามลำดับ การค้า มนุษย์แรงงานประมงผิดกฎหมายของไทยไม่มีแล้ว

ยอมรับว่า ฮิวแมนไรท์วอทช์ อาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่ร้อง ไปยังอียู เพราะทางอียูก็แยกเรื่องแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์กับประมงผิด กฎหมาย (อียูยู) อียูยูและแรงงานออกจากกัน และฮิวแมนไรท์ วอทช์ อาจจะมีอคติกับรัฐบาลชุดนี้เพราะมาจากทหาร แต่ส่วนด้ว มองว่า ถ้าไม่ได้รับรัฐบาลทหาร การออกกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่จะ เข้ามาแก้ปัญหาคงดำเนินการได้ล่าช้า อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าอียูจะ แยกแยะปัญหาได้

ส่วน “นายอรรถพร พลบุตร” อดีต ส.ส.เพชรบุรี พรรค

ประชาธิปไตย ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า การเสนอรายงานให้อียู ปิดตลาดการประมงไทย โดยอ้างข้อมูลที่บิดเบือนเรื่องการค้า มนุษย์ เป็นเรื่องที่สุดจะยอมรับได้ เพราะนั่นคือการเอาชีวิตความเป็น อยู่และปากท้องของพี่น้องชาวประมงไทย มาเป็นเหยื่อตอบสนองต่ออคติทางการเมือง โดยไร้มนุษยธรรม ฮิวแมนไรท์วอทช์ จึงไปลงนรกเสียเถิด

ต้องยอมรับว่า ในช่วงที่ผ่านมา “พล.อ.ฉัตรชัย” เดินหน้า แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แม้ว่าทางฮิวแมนไรท์วอทช์ ได้ออกมาติง ว่า พบแรงงานเด็กบนสะพานปลา ซึ่งอาจทำให้อียูยังไม่ยอมปลด ขงเหลือ เนื่องจากพบว่ามีแรงงานคนในเด็กอยู่นั้น โดย รว.เกษตรฯ ได้ลงไปตรวจสอบ และพบว่า แรงงานเด็กที่เจอ เป็น ลูกของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่มาทำงานประมงอย่างถูกกฎหมาย ในไทย แต่แรงงานเหล่านี้ไม่มีคนเลี้ยงดู จึงต้องนำลูกมาอยู่ที่ ทำงาน

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องทำสถานที่เลี้ยงเด็ก หรือ “เนอร์สเซอรี” บนสะพานปลาที่มีการจ้างแรงงานประมง เพื่อ เป็นการแบ่งแยกแรงงานพ่อแม่ และลูก ๆ ไม่ให้มาอยู่ร่วมกันใน ที่ทำงาน จนเกิดภาพแรงงานเด็กปะปนขึ้นมา หากแก้ไขปัญหานี้ ได้ คาดว่าประเทศไทยจะได้รับการปลดขงเหลืออย่างแน่นอน

ร.ว.เกษตรฯ ยังกล่าวถึงความคืบหน้า การแก้ปัญหาการ ทำประมงผิดกฎหมาย ว่าการติดตามเรือประมงทั้งเรือที่สูญหาย หรือถูกขายไป มีบางส่วนสามารถทำได้ยกซึ่งเป็นเพราะถูกขายไป นานแล้วหรือไม่หลักฐานแสดงไว้ จึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับฝ่าย กฎหมายเห็นว่า ต้องให้มีการจัดทำเอกสาร ที่ต้องมีการรับรองจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมประมง นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่เขต

เพื่อมาใช้เป็นหลักฐานและติดตามจำนวนเรือที่ถูกขายไป หรือสูญหาย ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อยืนยันว่ารัฐบาล ได้ จัดระบบกองเรือประมงของไทย ซึ่งการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง กับการทำประมงผิดกฎหมายนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีความคืบ หน้าไปมาก

ดูความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา และการร่วมแรงร่วมใจ ของคนไทย ผมมั่นใจว่า เราอาจจะประสบความสำเร็จกับการทำให้ ประมงไทย มีมาตรฐานตามหลักสากล โดยเป้าหมายสำคัญคือ ทำให้ประมงไทยมีความยั่งยืน.

“เขียนขง”

นายกษัตริย์ 83 จันท. รัฐหนึ่งสง. ทรัพยากรน้ำ

วันที่ 1 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ. ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ประกอบด้วย นายกษ. เป็นประธาน มีรองนายกษ. เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วย รว.เกษตรและสหกรณ์ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รว.มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤต รวมทั้งกำกับ ติดตามประเมินผลบูรณาการแผนแม่บทและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมจำนวน 81 คน มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1

โดยมาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 58 คน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 คน รวมถึงคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งให้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายสำเริง แสงภู่วงศ์ เป็นรองเลขาธิการสำนักงานฯ รวมจำนวน 83 คน

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันที่ 2 ก.พ. นายกษ.จะเป็นประธานการประชุมกนช.นัดแรก ซึ่งนายกษ.อยากเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งแผน การแบ่งกลุ่มงบประมาณในแต่ละปีจะใช้ในส่วนใดบ้าง โดยจะแบ่งเป็นงบประมาณปกติ เช่น การปรับปรุง ซ่อมบำรุง ขยายแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว และงบประมาณที่ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น แผนสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ที่ใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท รวมถึงชี้แจงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณปกติ 5-6 หมื่นล้านบาทตั้งแต่ปี 2557-2558 ทำอะไรไปแล้วบ้าง และต่อไปจะทำอะไรบ้าง รวมถึงส่วนโครงการขนาดใหญ่ในแต่ละภาคเสนอมาจำนวน 20-30 โครงการนั้น ต้องนำมาดูว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร รวมถึงระยะเวลาการดำเนินโครงการด้วย

Multi-billion-baht scheme launched for rural development

THE NATION

THE AGRICULTURE, Interior and other ministries will kick off a multi-billion-baht Thai Niyom rural development programme later this month, Agriculture Minister Krisada Boonraj said.

Starting on February 21, a total of 7,663 teams, representing each of the country's tambons assigned by the Interior Ministry, will visit villagers across the country to gather personal and household data on their needs, under the programme.

The Thai Niyom programme is aimed at tackling rural poverty in a more sustainable manner through reform of the country's agricultural sector, Krisada said.

The programme also aims to highlight villagers' active participation in the government-led efforts, which cover more than 20 projects for occupational training and other measures to generate more income for villagers.

Initially, the projects will be financed by a combined Bt35-million budget from the Agriculture Ministry's mid-year budget, with the rest coming from other sources.

Krisada said villagers are expected to get economic benefits from the

THAI NIYOM PROGRAMME

- Overall budget: Bt47 billion
- Population coverage: More than 70,000 villages nationwide
- Objective: Tackling rural poverty at root cause

projects to help tackle rural poverty at the source.

Advisers will be assigned to households where members have registered with the government as low-income earners, so that they can provide recommendations and help select suitable training and other measures to help them address their economic needs.

According to Krisada, government advisers from the Interior Ministry's 7,663 teams would first conduct in-depth interviews with each of the households to analyse their financial problems to determine the best course of action.

The reform programme involves several major projects. First, Bt3.2 billion will be spent to help farmers to switch to economical crops to reduce the risk from low prices and oversupply. Some farmers have been stuck with crops whose market prices

are not enough to cover their production costs resulting in the need for the government to intervene.

Second, Bt3.4 billion will be used to develop new crop varieties and seeds as well as livestock for farmers to diversify their sources of income.

Third, Bt6 billion will be used to increase the value of agricultural products to solve the oversupply problem and avoid low prices.

Fourth, Bt15 billion will be used to reduce economic inequality and promote a better quality of life. Details of these measures have not been announced.

Fifth, Bt19 billion will be used to upgrade the rural irrigation facilities, while another Bt769 million is earmarked for the so-called Big Data management project.

Interior Minister Anupong Paochinda said a Bt2-billion budget has been set aside for officials to meet villagers in more than 70,000 villages nationwide, with most of the money earmarked for food and related expenses during a total of four visits later this year.

These visits will include in-depth interviews, a recommendation of solutions, occupational training and other measures to tackle rural poverty.

'บิกตู'เรียกถกกนช.นัดแรกวันนี้

ทำเนียบฯ - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ประกอบด้วย นายฯ เป็นประธานกรรมการ มีรองนายฯ ที่นายฯ มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย รมว. เกษตรและสหกรณ์ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.มหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผอ.สำนักงานกบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

รวมถึงอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมอุตุฯ วิทยาลัยฯ ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) นายอำพน กิตติอำพน นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางลดาวัลย์ คำภา โดยมีเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ อาทิ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤติ พร้อมกำกับ ติดตามประเมินผล บูรณาการแผนแม่บทและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้วันที่ 31 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมจำนวน 81 คน มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยมาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 55 คน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 คน รวมกับคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายสำเร็จ แสงภูวงค์ เป็นรองเลขาธิการสำนักงานฯ รวมจำนวน 83 คน

พล.อ.ฉัตรชัย เผยด้วยว่า โดยในวันที่ 2 ก.พ. นายฯ จะเป็นประธานการประชุม กนช. นัดแรก โดยนายฯ อยากเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งแผนการแบ่งกลุ่มงบประมาณในแต่ละปี ใช้ในส่วนไหนบ้าง โดยจะแบ่งเป็นงบประมาณปกติ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/สังคม
วันที่: ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ปีที่: 24 ฉบับที่: 5900
Col.Inch: 19.73 Ad Value: 18,743.50
ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: CPF เปิดฟาร์มไชนานาชาติ

หน้า: 3(ซ้าย)
PRValue (x3): 56,230.50
Clip: Full Color



CPF เปิดฟาร์มไชนานาชาติ – Dr.Jaana Husu-Kallio, ปลัดกระทรวงเกษตรและป้าไม้ ประเทศฟินแลนด์ นำคณะแพทย์ สัตวแพทย์ และนักวิชาการผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ รางวัล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหามานนาปรัง ประจำปี 2561 จากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ จีน เป็นต้น เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสุกรตัวอย่างของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ โดยมี น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รอง กก.ผจก.อาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ

บิ๊กตุ๊กใหญ่เดินหน้าอีอีซี เร่งคลอดกม.

อุตมคตคทพ.เสร็จ
ลงทุน10ปี1.1ล้านล.
กฤษฎาขอ3หมื่นล้าน
ลุยปฏิรูปด้านเกษตร
'บิ๊กตุ๊ก'ถก'กนค.'พัฒนาพื้นที่อีอีซี
ไฟเขียวร่างโครงสร้างขนส่งเชื่อม
โยงบก-น้ำ-อากาศ ส่งเสริมนิคม
อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว 'อุตม'คาด
สนช.พิจารณา พ.ร.บ.อีอีซีเสร็จ
กุมภาพันธ์ เปิดลงทะเบียนฝึกอาชีพ
คนจนวันแรกเยี่ยมเหงา เชื่อ ปชช.
ยังไม่ทราบข่าวสาร (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

อีอีซี

'บิ๊กตุ๊ก'หัวโต๊ะถกบอร์ดพื้นที่อีอีซี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนค.) พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องทำคู่ขนานกันไป ทั้งการลดปัญหาในระดับพื้นที่ในภาคประชาชนให้ได้ เพื่อให้เกิดการสนองตอบโครงการสำคัญของรัฐบาล รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดลงไปแล้ว ต้องให้ครอบคลุมทั้งประชาชนใน

พื้นที่และผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ต่างประเทศคงไม่เป็นปัญหา และทราบว่าหลายประเทศให้ความสนใจ พร้อมแจ้งความประสงค์จำนวนมาก ส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการนี้ที่จะเป็นอนาคตของประเทศ พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการ ทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายเศรษฐกิจต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานผ่านไปได้ด้วยดี ไม่สร้างปัญหาในอนาคต ให้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอีกครั้ง ที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่เพื่ออนาคตลูกหลานในวันข้างหน้า

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า เพิ่งได้ทราบว่าร่างกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กำลังเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทุกอย่างอยู่บนความหวังดีและเจตนาบริสุทธิ์ แต่หลายส่วนยังมีการตีความเกินเลย ทำให้ทำงานยากขึ้น จึงต้องขอทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนให้มากขึ้นต่อไป

เห็นชอบร่างเชื่อมบกน้ำอากาศ

ต่อมา นายอุตม สาวนายัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แถลงผลประชุม กนค.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยพัฒนาขนส่งเชื่อมโยงทั้งบก น้ำ อากาศ ในพื้นที่อีอีซีและใกล้เคียง ตลอดจนเชื่อมกับกรุงเทพฯ เพื่อลดความแออัดของกรุงเทพฯ ในอนาคตให้ประชาชนเดินทางเชื่อมต่อกันได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงโดยรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งใช้ประโยชน์จากสนามบินอู่ตะเภา สนามบินดอนเมืองและท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีแผนโครงการระยะสั้น กลาง ยาว 168 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1 ล้านล้านบาท เช่น โครงการมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด นอกจากนี้ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีอีซี เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไปสู่ระดับโลก ทั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มนักธุรกิจ โดยมีแผนโครงการ 53 โครงการกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบประกาศเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 19 แห่งประกอบด้วย จ.ชลบุรี 12 แห่ง ระยอง 6 แห่ง ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง เพื่อรองรับการลงทุนกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ภายในเวลา 10 ปี ทั้งนี้ในปี 2561 คาดว่าจะมีเป้าหมายการลงทุนจำนวน 3 แสนล้านบาท ซึ่งร้อยละ 84 เป็นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีสูง

"นายกฯสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำแผนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาเชื่อมโยงกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเชื่อม รถไฟรางคู่ ซึ่งจะลดต้นทุนเรื่องการขนส่งลงได้ 2% หรือปีละ 2 แสนล้านบาท" นายอุตมกล่าว

สนช.กทพ.ร.บ.อีอีซีเสร็จก.พ.นี้

นายอุตมกล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งรับทราบการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และรับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการลงทุนตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ

โอ) เสนอ อาทิ เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เช่นเมืองการบินภาคตะวันออกได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีนิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปี การลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี โดยมีเงื่อนไขต้องฝึกอบรมพนักงานมากกว่า 10% ของพนักงานทั้งหมดหรือมากกว่า 50 คน ขณะที่เขตพื้นที่อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี จะได้รับการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 3 ปีจากเกณฑ์ปกติโดยมีเงื่อนไขต้องฝึกอบรมพนักงานมากกว่า 5% ของพนักงานทั้งหมดหรือมากกว่า 25 คน

แจกคุณสมบัติผู้ถือหุ้นอากาศยาน

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวว่า หลายฝ่ายแสดงความห่วงใยคืออุตสาหกรรมอากาศยาน เรื่องนี้เป็นปัญหาเนื่องจาก พ.ร.บ.เกี่ยวกับอากาศยาน 2492 กำหนดไว้ว่า ใครจะทำอะไรก็ตาม คนไทยต้องถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ แต่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงความสามารถของคนไทยและต่างชาติในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้รัฐบาลออกเป็นมาตรา 44 ในช่วงที่ผ่านมาว่าให้ผู้มีสัญชาติไทยสามารถถือหุ้นได้น้อยกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการและส่งเสริมคลัสเตอร์อากาศยานที่จะเกิดขึ้นเฉพาะใน อีอีซีซึ่งถือเป็นพื้นที่ทดลอง ดังนั้น จึงให้ กนศ.และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอากาศยานที่เป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 2.มีสำนักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย 3.มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมของพื้นที่ อีอีซี 4.มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตอากาศยาน หรือส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน หรือหน่วยซ่อมอากาศยาน 5.ได้รับหรือมีสิทธิในใบรับรองแบบอากาศยาน หรือส่วนประกอบสำคัญของอากาศยานที่ประสงค์จะผลิต (เฉพาะกรณีที่จะผลิต) 6.มีขีดความสามารถที่จะผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน ตามใบรับรองแบบหรือมีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ 7.มีการควบคุมคุณภาพการผลิต หรือการซ่อม

นายคณิตกล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอีอีซี จึงมีเงื่อนไขประกอบการพิจารณา 2 ประการคือ ใครจะขอต้องทำรายงานสนับสนุนเกี่ยวกับ 1.ระดับเทคโนโลยีสำคัญที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทย 2.แผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทย

'บิ๊กตุ๋'ชวนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคนทั่วประเทศ ไปลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาทักษะอาชีพ หางานทำในท้องถิ่น รับสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจของตนเอง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และยังได้รับวงเงินช่วยเหลือรายเดือนในบัตรสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีก 100 หรือ 200 บาท ตามฐานรายได้อีกด้วย

“นายกฯเน้นย้ำว่า รัฐบาลต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน คือได้รับทั้งเม็ดเงินเพื่อการดำรงชีพ และการต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่าเทียมกับคนทั่วไป พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้มีรายได้น้อยด้วยว่า ทุกคนจะต้องยึดหยัดได้ด้วยตนเอง และสามารถดูแลตนเอง ลูกหลาน รวมถึงคนในครอบครัวได้อย่างเต็มภาคภูมิ ส่วนรัฐบาลจะทำหน้าที่สนับสนุนในทุกวิถีทางอย่างดีที่สุด” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า โดยผู้มีรายได้น้อยที่สนใจจะต้องเตรียมบัตรประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปสมัครเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ที่ตนเองลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ไว้ รวมทั้งสถานที่ที่ทางอำเภอ หรือสำนักงานเขตประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมทีมหมอประชารัฐสุขใจ หรือเอไอ มากกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีที่เปิดรับใหม่ 3,500 คน ร่วมกับพนักงานธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. เจ้าหน้าที่

รัฐในพื้นที่ คอยให้คำแนะนำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ทุกคน

เรียกประชุมไทยนิยม8-9ก.พ.

นายสมชัย ลัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคนแจ้งความประสงค์มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือว่าโครงการนี้เดินหน้าไปแล้ว และได้รับความร่วมมืออย่างดีกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานพันธมิตร 13 หน่วยงาน ซึ่งในการประชุมไทยนิยมในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยม นายกฯจะสั่งการให้ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานช่วยพัฒนาผู้ถือบัตรสวัสดิการ ปี 2561 รัฐบาลกำหนดแล้วว่าเป็นปีแห่งการดูแลผู้มีรายได้น้อย

“ในช่วงแรกอาจมีปัญหาอุปสรรคบ้าง

เช่น กรณีการว่าจ้างหมอประชารัฐตรงนี้ไม่ต้องกังวล เพราะรัฐบาลมีงบประมาณมอบให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อว่าจ้างให้คนมาช่วย นอกเหนือจากการใช้คนของ ธ.ก.ส. ออมสินเอง ส่วนกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการระบุว่าโครงการที่มีอยู่นั้นยังไม่ใช้สิ่งที่ต้องการนั้น อยากให้ไปดูในรายละเอียดก่อน เพราะสิ่งที่เตรียมไว้นั้นมีทั้งการหางานให้ทำ สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ การอบรมอาชีพ นักเรียน นักศึกษามีกองทุนกู้ยืมช่วย มีประกันช่วย มีการสนับสนุนการออม ซึ่งมีหลายโครงการมาก” นายสมชัยกล่าว

นายสมชัยกล่าวว่า เป้าหมายของกระทรวงการคลังต้องการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการมีงานทำ มีรายได้มากขึ้น สามารถหลุดพ้นความยากจน และไม่ต้องมารับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการมีแรงจูงใจด้วยการเพิ่มเงินในบัตรให้ 200 บาท/เดือน สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี ส่วนผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท-1 แสนบาทต่อปี จะได้รับเงินในบัตรเพิ่ม 100 บาท/เดือน

คนจนสมัครทำอาชีพบางตา

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า บรรยายภาพการแจ้งความประสงค์ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น มีประชาชนทยอย

เดินทางมาแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารออมสิน และสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่หนาแน่น อาจเป็นเพราะประชาชนยังไม่ทราบข่าวสาร โดยการช่วยเหลือนั้นจะมีทีมงานเข้าไปช่วยแนะนำการฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ เรียกว่า หมอประจำรัฐสุขใจ (AO) จำนวน 4,000 คน แบ่งเป็นธนาคารออมสิน 2,000 คน และ อ.ก.ส. 2,000 คน มีโครงการฝึกอาชีพให้เลือกทั้งหมด 597 อาชีพ รองรับได้ 4 ล้านคน นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังมีเงินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

หลังก.พ.เคาะบ้านเก็บข้อมูล

นายพรชัย สุริยเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยังไม่มีการสรุปยอดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการ เพราะบางธนาคาร เช่น อ.ก.ส. ใช้วิธีเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตร ดังนั้นข้อมูลอาจไม่สามารถสรุปได้ในทันทีตั้งแต่วันแรก โดยเท่าที่รับรายงานมีประชาชนสนใจมาสอบถามข้อมูลกันพอสมควร แต่ผู้ที่แจ้งความประสงค์นั้นยังไม่มาก บางรายเมื่อมาสอบถามแล้วบอกว่าขอกลับไปคิดดูก่อน ซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

“โครงการนี้เป็นโครงการภาคสมัครใจ ดังนั้นหากไม่มาแจ้งความประสงค์ไม่เป็นไร กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ กลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน และมีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี มีอยู่กว่า 5.3 ล้านราย ถ้ากลุ่มนี้ไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทีมหมอประจำรัฐสุขใจจะเดินเข้าไปหาถึงบ้าน ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เพื่อสอบถามความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ บางคนอาจจะมียาได้เพิ่มแล้ว มีงานทำแล้ว อาจจะไม่สนใจ แต่ถ้าคนที่ยังไม่มียานำมา ยังมียาได้เท่าเดิม ไม่สนใจจะถูกดึงข้อมูลไว้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้สวัสดิการในรอบต่อไป” นายพรชัยกล่าว

ลงทะเบียนฝึกอาชีพวันแรกน้อย

นายคเชนทร์ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 8 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยกรณีให้ผู้มีรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มาลงทะเบียนอาชีพเป็น

วันแรก ว่า ตรวจสอบหลายสาขายังไม่ค่อยมีผู้มาลงทะเบียนมากนัก บางสาขามีเพียง 1-2 รายเท่านั้น ผู้ที่มีบัตรคนจนอาจยังไม่เข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ธนาคารมีแผนร่วมกับอำเภอจะลงพื้นที่ให้บริการผู้ที่มีบัตรคนจนที่ว่าการอำเภอและธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อลงทะเบียนประกอบอาชีพ ถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อย หรือประกอบอาชีพทั่วไปให้ลงทะเบียนกับ อ.ออมสิน หากเป็นเกษตรกรให้ลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) แทน

“ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัคร หรือจิตอาสา เพื่อรับลงทะเบียนประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรคนจน ที่ธนาคารออมสิน ภาค 8 และทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนประกอบอาชีพ ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ต้องการยกระดับพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างงานที่มั่นคง มีรายได้เพิ่ม ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” นายคเชนทร์กล่าว และว่า ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจน อ.ออมสิน จ.เชียงใหม่ 355,418 ราย ลำพูน 97,538 ราย แม่ฮ่องสอน 77,358 ราย รวม 530,314 ราย

พะเยาเตรียมส่งทีมไปถึงบ้าน

ที่ จ.พะเยา นางพรอมา หมอยา คลังจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จ.พะเยามีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาท อายุไม่เกิน 60 ปี ประมาณ 140,000 คน ทั้งนี้ คลังจังหวัดได้ประสานงานกับ อ.ออมสิน, อ.ก.ส. นายอำเภอแต่ละพื้นที่ เพื่อประชุมชี้แจงแก่ผู้นำหมู่บ้าน จากนั้นจะมีทีมหมอประจำรัฐสุขใจ (ปรจ.) ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์นี้ ถัดจากนี้จะกำหนดวันเวลา

และสถานที่ในการลงทะเบียนและประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาลงทะเบียนที่ อ.ก.ส.หรือ อ.ออมสิน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ก็จะมีทีมหมอ ปรจ.ลงไปสัมภาษณ์ถึงบ้าน ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายนนี้

ประจวบฯส่งทีมเอโอเก็บข้อมูล

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.เกศริน กัทธเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประสานนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ชักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยมีการส่งทีมหมอประจำรัฐสุขใจ หรือทีมเอโอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก อ.ออมสิน, อ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่ สำรวจจัดเก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามรายชื่อกว่า 50,000 รายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้นจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทำโครงการช่วยเหลือเพื่อนำผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ตกค้างเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ไปสำรวจได้ จะประกาศให้มาลงทะเบียนแสดงความต้องการขอรับการพัฒนาอาชีพตามสถานที่ที่กำหนดต่อไป

ธกส.แจ้งผ่านกำนัน-ผอ.ช่วย

นายชลัดดี ลอยสูงวงศ์ ผู้อำนวยการ อ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีการประชุมชักซ้อมแนวทางที่ชัดเจน ธนาคารและ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

อีอีซี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งรายชื่อผู้ถือบัตรทุกรายผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละท้องที่ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อสำรวจตามรายชื่อว่ามีความประสงค์เข้าพัฒนาอาชีพหรือไม่ หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะนัดสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในแต่ละพื้นที่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ โดยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยทุกรายไม่ต้องเดินทางไปธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด

สงขลาคนลงทะเบียนเจ็บเหงา

ผู้สื่อข่าว จ.สงขลา รายงานบรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ลงทะเบียน

ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” เฟส 2 มีประชาชนน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข่าว และหลายคนเข้าใจผิดว่าเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ทั้งนี้ที่ อ.อมลัน สาขาศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ มีประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเปิดทำการช่วงเช้า แต่บรรยากาศในภาพรวมยังคงค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากหลายคนอาจจะยังไม่ทราบข่าว หรือไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ ยังเดินทางมาลงทะเบียนไม่มากนัก

อ้างบาทแข็งกตราคาข้าวไม่ได้

แหล่งข่าวจากโรงสีข้าวเปิดเผยถึงกรณีค่าบาทแข็งกระทบต่อผู้ค้าข้าวเพื่อส่งออกสูญเสียรายได้ ทำให้ต้องลดราคาข้าวรับซื้อข้าวจากชาวนา ว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรง ต้องแยกการรับซื้อข้าวจากชาวนา กับการส่งออกข้าว ไม่ใช่เมื่อบาทแข็งเท่าไรจะมีผลต่อราคาข้าวรับซื้อเท่านั้น ดูจากราคาข้าวรับซื้อของผู้ส่งออก 2 อันดับก่อนหน้านี้ มีการไต่ราคาข้าวสารเจ้า (ความชื้น 15%) จากกระสอบละ 1,180 บาท ขึ้นไปถึง 1,300 บาท ซึ่งขณะนั้นค่าเงินบาทแข็งค่าระดับ 31-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ สะท้อนว่าตลาดส่งออกยังมีและราคาขายเป็นเหรียญสหรัฐยังแข่งขันได้ ซึ่งหากดูราคาส่งออกขณะนั้นประมาณ 470 เหรียญสหรัฐ/ตัน ทอนเป็นราคาข้าวสารก็ประมาณ 1,350 บาท ในทางการค้าถือว่ายังมีกำไรอยู่ แต่หากราคาเกิน 1,300 บาท จะทำให้การส่งออกเริ่มขาดทุน ทำให้ตลาดซื้อขายล่อตัว ทั้งนี้การกำหนดราคาก็อ้างอิงราคาจากผู้ส่งออกเสนอเข้ามา

“การซื้อข้าวชะลอตัวลง ทำให้ราคาข้าวลดลงแล้วเหลือกระสอบละ 1,250 บาท มีโอกาสทรงตัวหรือต่ำลงได้อีก เพราะเป็นช่วงใกล้วันหยุดตรุษจีน ดังนั้นสาเหตุกระทบต่อราคาข้าวในประเทศคือกำลังซื้อและความต้องการข้าวโลก ค่าบาทจะกระทบต่อการตั้งราคาขายของผู้ค้าเพราะทอนเป็นบาทอาจกำไรลดลงหรือขาดทุนได้หากบาทแข็งผันผวนและแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง” แหล่งข่าวจากโรงสีข้าวกล่าว และว่า ที่วิตกจากนี้ราคาข้าวจะอ่อนตัวลงจาก 2 ปัจจัย คือรัฐจะขายข้าวสต็อกที่ค้างระบายประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตนาปรังรอบใหม่ปี 2561 ทำให้ปริมาณข้าวในตลาดสูงขึ้น จะกดดันราคาข้าวอีกครั้ง ก็

เป็นเรื่องที่รัฐต้องติดตามกลไกตลาดอย่างใกล้ชิด จะได้ไม่มีการทุบราคาอย่างที่มีความวิตกกัง และมองว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ชาวนาพอใจไม่น่าต่ำกว่า 8,000-8,300 บาท

คน.ยันไม่พบความผิดปกติ

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามวงจรรายการซื้อข้าว ผู้ส่งออกข้าวจะไปรับซื้อจากโรงสี และโรงสีจะไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกรอีกต่อหนึ่ง กรมการค้าภายในดูแลในส่วนที่ข้าวออกจากมือชาวนาสู่โรงสี ขณะนี้ไม่มีข้อกฎหมายดูแลอยู่แล้ว ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้โรงสีต้องประกาศราคาข้าวรับซื้อ และจะต้องรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่าที่ประกาศไว้ ไม่ใช่จะรับซื้อในราคาเท่าไรก็ได้ หรือปรับขึ้นๆ ลงๆ ขณะเดียวกันทางกรมได้ตรวจติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา หากเห็นราคาเคลื่อนไหวผิดปกติต้องเข้าไปดูว่าเป็นเพราะอะไร หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบมากก็จะมีมาตรการดำเนินการ แต่ตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติ และไม่พบโรงสีข้าวลดราคาข้าวรับซื้อ สถานการณ์ราคาข้าวตอนนี้อยู่ระดับดีอยู่

“ได้ติดตามราคาสินค้าเกษตรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ข้าวก็เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรหลักที่เราติดตามดู หากมีความเคลื่อนไหวผิดปกติก็ต้องเข้าไปสอดส่องดำเนินการ ใช้มาตรการที่เหมาะสม ส่วนมาตรการจะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้อยู่ไม่ได้ ต้องดูสถานการณ์ก่อน” นายบุญยฤทธิ์กล่าว

พนักปฏิรูปเกษตรกับไทยนิยม

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปผลโครงการปฏิรูปภาคเกษตรตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเตรียมเสนอต่อสำนักงบประมาณขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยสั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกำกับดูแลโครงการที่รับผิดชอบ และนำมาเสนอที่ประชุมสรุปโครงการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่งโครงการที่นำมาเสนอต้องเห็นผลใน 3 ด้าน คือ 1.ผลประโยชน์ต้องตกอยู่กับเกษตรกร 2.เกษตรกรต้องมีส่วนร่วม และ 3.เกษตรกรต้องยั่งยืน

“โครงการทั้งหมดนี้ต้องรอดูผลสำรวจ

ไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยก่อน ซึ่งขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยให้นำโครงการของกระทรวงเกษตรที่ได้ทำการสรุปผลแล้วเสนอไปยังทีมสำรวจไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 7,463 ทีม ที่จะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคมนี้ เพื่อนำโครงการดังกล่าวไปเสนอแก่ชาวบ้าน และหากได้รับผลตอบแทนที่ดี จะดำเนินการได้เร็วขึ้น” นายเกษมกล่าว

ทั้งนี้ โครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ยกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 โครงการใหญ่ คือ 1.การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง งบประมาณ 3,288.48 ล้านบาท 2.พัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณ 3,486.97 ล้านบาท 3.บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ 6,032.10 ล้านบาท 4.แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 15,081.58 ล้านบาท 5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน งบประมาณ 19,134.65 ล้านบาท 6.บริหารจัดการข้อมูล (บิ๊กดาต้า) งบประมาณ 769.33 ล้านบาท และ 7.ติดตาม/ประเมินผล งบประมาณ 8 ล้านบาท

เงินเฟ้อ ม.ค. สูงขึ้น 0.68%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ)ทั่วไปเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 101.44 สูงขึ้น 0.68% เทียบเดือนมกราคม 2560 และสูงขึ้น 0.78% จากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเงินเฟ้อขยับขึ้นจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หรือสูงขึ้น 1.32% ขณะที่ระดับราคาสินค้าเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 สูงขึ้นเล็กน้อย 0.07% โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง 0.10% เช่น กลุ่มอาหารสดลดลง 0.30% สินค้าหลัก คือ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ ขณะที่หมวดสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ค่าเช่า ค่าเสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ค่าของใช้ส่วนบุคคล สูงขึ้น 0.18% ส่วนราคาก๊าซหุงต้มลดลง 0.56% ทั้งนี้ เดือนมกราคมสินค้าที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟ้อ มีสินค้าราคาสูงขึ้น 129 รายการ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 206 รายการ

และราคาลดลง 87 รายการ

พณ.ปรับใหม่เป็น0.7-1.7%

“เพื่อให้สอดคล้องกับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 3.6-4.6% ราคาน้ำมันดิบดูไบ 55-65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 32-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้กระทรวงพาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2561 ใหม่จากเดิม 0.6-1.6% เป็น 0.7-1.7% และโอกาสสูงสุดสูงขึ้น 1.2%” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวว่า ปัจจัยสนับสนุนเงินเฟ้อปี 2561 คือภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวตามผลผลิตและรายได้เกษตรกรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปี 2561 อาจส่งผลดีต่อกำลังซื้อในประเทศใน 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการส่งออกขยายตัวตามการฟื้นตัวของการค้าโลก ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง คือความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของคู่ค้าสำคัญ จะกระทบต่อการส่งออก เงินบาทแข็งค่า ราคาน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นและผันผวน และขั้นตอนการลงทุนภาครัฐอาจดำเนินการไม่ได้ตามแผนทั้งหมด

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น 2.8% ตามราคาวัสดุสูงขึ้น การผลิตของอุตสาหกรรมชาติลดลง แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น จากด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยเฉพาะยางมะตอย ราคาปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวมทั้งมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ขณะที่ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามแผนขยายการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ และแผนขยายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

หวังเงินเฟ้อสูงกระทบธุรกิจ

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

(ธปท.) ว่า ธปท.มองว่าภาคส่งออกยังเป็นพระเอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2561 เดิม ธปท.คาดว่าจะขยายตัว 4% แต่จากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีขึ้นติดลบมน และเป็นเบาหุณหหลังเศรษฐกิจไทย รวมทั้งราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น การส่งออกมองว่าขยายตัวกว่า 4% อาจต่ำไป แต่จะเท่าที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้ 5-6% ต้องรอดูข้อมูลและปรับอีกครั้งเดือนมีนาคมนี้ ส่วนเงินเฟ้อประเมินว่าจะสูงขึ้นตามราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นและกำไรลดลง ต้องระมัดระวัง

นายดอนกล่าวว่า ขณะนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ 31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เป็นการแข็งค่าในทิศทางเดียวกับภูมิภาคจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและแรงหนุนจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงและการท่องเที่ยว จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีจึงทำให้ต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนในพันธบัตรไทย เพราะหวังกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ระยะต่อไปมองว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนได้ทั้งสองทาง ทั้งแข็งค่าขึ้นและอ่อนค่า ตามมุมมองของตลาดต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับดอกเบี้ยขึ้นถึง 4 ครั้งในปีนี้ ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เมื่อดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลสูงอาจทำให้เงินบาทไม่ได้อ่อนเร็ว

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น การปรับขึ้นแรงงานขั้นต่ำ และแนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยกระทบผู้ส่งออกทำให้รายได้และกำไรลดลง โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรเริ่มเห็นการขาดทุน เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมาก ไม่ได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่ถูกลงเหมือนธุรกิจอื่น ดังนั้นทางการน่าจะมีมาตรการช่วยเหลือช่วงค่าบาทแข็งค่า เช่น ให้นำเข้าสินค้าเกษตรมาผลิตเพื่อส่งออกได้ เช่น มะพร้าวสำหรับทำกะทิ ที่มีการอนุญาตให้นำเข้าได้อยู่แล้วเป็นบางเดือน ก็ควรขยายระยะเวลาเพิ่มเติม รวมถึงผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพิ่มทักษะแรงงาน และนำเข้าเครื่องจักรที่จะได้ราคาถูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า